



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายสุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จำนวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

เรื่องด่วน จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) พร้อมรายงานของคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา กรรมการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงรายงาน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ) โดยรองประธานคณะกรรมการ ตสร. (พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ) ได้แถลงรายงานของคณะกรรมการ ตสร. สรุปได้ว่า ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ ตสร. และคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา ได้ติดตามความคืบหน้า และผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับ ๒๕๖๑ และฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔ ทั้ง ๑๓ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน” ซึ่งโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ติดตามเป็นโครงการที่ได้มีการติดตามอยู่เดิม และโครงการตามกิจการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๔๗๘ โครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ/กิจกรรม มีความคืบหน้าตามแผน จำนวน ๓๖๐ โครงการ/กิจกรรม และมีการดำเนินการล่าช้า จำนวน ๗๓ โครงการ/กิจกรรม โดยควรเร่งรัดและผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ตามแผนการปฏิรูปประเทศในทุกด้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเสนอภายในปี ๒๕๖๕ และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกอนุบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้กระบวนการ ขั้นตอน และการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๔ ควรมีการถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยปฏิบัติให้ชัดเจน บูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ โดยใช้ AI และเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อจัดการข้อมูล จัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนให้กับแผนงาน/โครงการเดิมที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ และให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณให้โครงการที่ตอบโจทย์เป้าหมายของแผนทุกโครงการ เร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการ รวมถึงทบทวนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดทำแผนเพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น สำนักงาน สตช. ควรเร่งดำเนินการสร้างระบบติดตามและประเมินผลให้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตสร. และคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา เห็นความสำคัญของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้า

ส่วนราชการประจำจังหวัด เพื่อรับฟังการชี้แจงและผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ และเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคนได้สอบถามความคืบหน้าอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมวุฒิสภาทุกวันจันทร์ในช่วงสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันโดยไม่มีการลงมติ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศ

ต่อมา ผู้แทนคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการตามรายงาน โดยจำแนกตามแผนการปฏิรูปประเทศสรุปได้ดังนี้

ด้านการเมือง

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ฉบับนี้มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นมาก ทั้งในส่วนของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมืองนั้น มีกิจกรรม Big Rock ๕ กิจกรรม คือ ๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ๓) การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และ ๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป โดยสาระสำคัญของการปฏิรูปด้านการเมือง คือ การทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการที่จะทำให้การเมืองดีขึ้น แต่ปัจจุบันบ้านเมืองเกิดความปั่นป่วนจากการแสดงออกทางการเมืองที่มีการใช้พฤติกรรมปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกเพื่อเรียกมวลชน ซึ่งการแสดงออกทางการเมืองดังกล่าวมีการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเยาวชน นิสิตหรือนักศึกษา จึงเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่เจรจาทกลงกับผู้ที่มาเรียกร้องทางการเมืองดังกล่าวเพื่อมิให้มีการกระทำผิดกฎหมาย พยายามให้มีการประนีประนอมและหาทางออกร่วมกัน และให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดต่อผู้อื่น โดยรัฐบาลต้องมีความจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากวิธีการข้างต้นไม่สำเร็จ รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ด้วยการปราบคอร์รัปชัน ลดภาษี มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ให้นำหน่วยงานราชการบริการประชาชนดูจตุคามมิตร และหารายได้จากทรัพยากรของรัฐเองโดยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่มีเพียงการเลือกตั้งเท่านั้น รวมทั้งเร่งผลักดันให้มีกฎหมายสำคัญ

เช่น ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งควรกำหนดมาตรการหรือกลไกในการควบคุมพรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้มีการโฆษณาหาเสียงไว้ด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น “ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งการเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้นจะต้องบริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการประชาชนแบบดิจิทัล แต่ยังคงพบว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลให้การพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรรัฐบาลดิจิทัลไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ปัญหาด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านรัฐบาลดิจิทัล ด้านศักยภาพความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ด้านการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ด้านการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ และด้านอื่น ๆ ดังนั้น รัฐต้องให้ความสำคัญ กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้าลงทุน โดยต้องพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่เป็นศูนย์รวมบริการทั้งรัฐและเอกชน ผ่านแพลตฟอร์มเดียว ภายใต้กลยุทธ์ “ONE ID” “ONE LAKE” (สำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่) และ “ONE COUNTRY ONE PLATFORM” โดยรัฐบาลต้องสร้าง ONE COUNTRY ONE PLATFORM เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลและบริการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นให้มีการแข่งขันการสร้างบริการออนไลน์โดยมีรางวัลตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นคนกลางช่วยประสานประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกระทรวงต้องพัฒนาบริการออนไลน์ภาครัฐที่ประชาชนต้องการ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้มากที่สุด ปิดเท่าที่จำเป็น เป็นคนกลางช่วยประสานประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ร่วมมือกับภาคเอกชนแบบให้เอกชนได้เป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมให้มากที่สุด และปรับปรุงข้อกำหนดให้เอื้อต่อการใช้บริการออนไลน์ สำหรับเอกชนต้องพัฒนาบริการออนไลน์ภาคเอกชนที่ประชาชนต้องการ เปิดเผยข้อมูลภาคเอกชน ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะด้าน AI และใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับในส่วนของประชาชน จะใช้บริการออนไลน์ได้ทั้งของรัฐและเอกชนผ่านแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องติดตั้งหลายแอปพลิเคชัน และร่วมสร้างบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐ นอกจากนี้ รัฐต้องมีการพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนบริการภาครัฐและบริการภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพด้วย

ด้านกฎหมาย

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนนั้น ควรพิจารณาทบทวนกฎหมายให้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยควรให้ความสำคัญกับกฎหมายที่มีผลกระทบกับการขออนุญาตของประชาชนเป็นสำคัญ และควรจัดลำดับกฎหมายที่จะดำเนินการก่อน - หลัง รวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ควรมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายได้แสดงความคิดเห็นเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความคิดเห็นในการดำเนินการตามผลการศึกษาคณะกรรมาธิการทบทวนกฎหมายฯ ตามเป้าหมายย่อยที่ ๒.๑ ว่าได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไร ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น ได้สอบถามความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ต่อรัฐสภา และเสนอความเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนให้ชัดเจนด้วย ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๓ การจัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ได้สอบถามถึงความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามเป้าหมายย่อยที่ ๑.๒ และ ๑.๓ ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๔ การจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ได้สอบถามถึงความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามเป้าหมายย่อยทั้งหมด ในกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ การจัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันเพื่อความสะดวกในการทำงานนั้น ได้สอบถามความคิดเห็นในการดำเนินการตามเป้าหมายย่อยที่ ๑ ในเรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ต่อรัฐสภา นอกจากนี้ ยังเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายควรเร่งรัดในเรื่องการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชาชีพกฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๒) ของรัฐธรรมนูญ

ด้านกระบวนการยุติธรรม

ในปัจจุบันปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาความล่าช้า การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ และการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ และเห็นว่าในประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้านั้น ควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ในส่วนประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยในการดำเนินโครงการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานี ตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศและโครงการการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน มีความล่าช้า ควรปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ และปรับเป้าหมาย ในส่วนประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยโครงการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ควรมีการพิจารณาขยายโครงการดังกล่าวไปถึงการปล่อยชั่วคราวในขั้นตอนอื่น ๆ ของกระบวนการยุติธรรมด้วย ในส่วนประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ในโครงการการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ควรมีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ในส่วนประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี ควรเร่งรัดการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการจัดการคดีค้างในแต่ละกระบวนการงานของกระบวนการยุติธรรม

ด้านเศรษฐกิจ

การติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้เลือกติดตามโครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๒๕ โครงการของ ๕ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) ได้แก่ ๑. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (๒๖ โครงการ) ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (๒๙ โครงการ) ๓. การเพิ่มโอกาส SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (๑๙ โครงการ) ๔. การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (๔๖ โครงการ) และ ๕. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (๕ โครงการ) พบว่า ผลการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการมีแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก และผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน ซึ่งมีผลการดำเนินงานเพียง ๑ เป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามแผน คือ เป้าหมายที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ส่วนอีก ๔ เป้าหมายสามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผน จึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวมแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) กรณีที่มีความล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง และกิจกรรมปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของ SMEs

ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย รวม ๙ เป้าหมายย่อย เห็นควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทบทวนแผนงานโครงการให้เหมาะสม ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญ ควรให้มีคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแล เร่งรัด แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และควรมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ เพื่อการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และได้เร่งรัดให้เป็นไปตามแผน จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง และกิจกรรมปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค รวม ๙ เป้าหมายย่อย เห็นควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตาม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีที่เป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ควรให้มีการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่มีผลกระทบในระดับมาก (๓) การดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของ SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และกิจกรรมปฏิรูปด้านการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวม ๘ เป้าหมายย่อย เห็นว่า ควรเสริมสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แผนงาน/โครงการประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้เป็น Online ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตาม กำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลา และกรณีกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพคน ควรมีการประเมินในทุกมิติ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติและท่าเรือ โดยเพิ่มความร่วมมือในการบริหารเรือและตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และต้องพัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือเพื่อเพิ่มการใช้บริการ โดยให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัด ควรเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เป็นกฎหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ และเพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ในระยะเวลายานใกล้โครงการรถไฟจีน - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปิดให้บริการ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดให้บริการโครงการดังกล่าว ได้แก่ ควรดำเนินการวางรางรถไฟขนาดความกว้างรางมาตรฐานขนาด ๑.๔๓๕ เมตร จากเมืองเวียงจันทน์มายังจังหวัดหนองคาย ก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ และควรมีการเจรจา ๓ ฝ่าย คือ จีน สปป.ลาว และไทย เพื่อให้มีการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศในฝั่งประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย ควรมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ใน ๒ เส้นทางให้มีความต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย และช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจระเข้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Missing Link และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับการสร้างเกษตรมูลค่าสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำ และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง นำเข้าข้อมูลการดำเนินการในระบบ eMENSER เพื่อการติดตาม เสนอแนะ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ยังมีปัญหาและข้อจำกัดจากสภาพพื้นที่ รวมทั้งระเบียบกฎหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ทำให้ไม่สามารถขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่อุทยาน ควรทบทวนแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม เพียงพอ ทัวถึง และเป็นธรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด และสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ไม่ควรกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และควรทบทวนอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรในการปลูกพืชกลุ่มให้เนื้อไม้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนอย่างแท้จริง เร่งรัดการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความตระหนักให้กับประชาชน สนับสนุนโครงการการให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพการปลูกสวนป่า รวมทั้งควรกำหนดนโยบายในการจัดการขยะและการรณรงค์รีไซเคิล เพื่อกำจัดหรือลดจำนวนขยะพลาสติกลง สำหรับการบริหารจัดการเขตทางทะเล ควรมีการกำกับดูแลและจัดทำหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เรื่องเขตทางทะเลที่ถูกต้องแก่ส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะโครงการคลองไทยแนว ๙ เอ เชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีการลงทุนสูงและอาจนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของประชาชน

ด้านสาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข มีกิจกรรม Big Rock ๕ กิจกรรม คือ ๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ ๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย ๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารการรักษ พยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม ๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุน

ที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทัวถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง และ ๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น ซึ่งหากจะกล่าวโดยเฉพาะถึงเรื่องการปฏิรูปเขตสุขภาพนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกับคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเขตสุขภาพเป็นการกระจายอำนาจและเป็นการจัดการโครงสร้างภายในของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีกฎหมายรองรับ และไม่สามารถบริหารจัดการข้ามกระทรวงได้ ส่งผลให้ไม่มีอำนาจบริหารจัดการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เกิดปัญหาการเข้าถึงการใช้บริการทางการแพทย์ เกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านงบประมาณและกำลังคน รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่น ดังนั้น อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่การมีกฎหมายจัดตั้งเขตสุขภาพ ที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งควรมีการทบทวนและพิจารณาการถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางกรณี เช่น การถ่ายโอนอำนาจของ รพ.สต. ไปให้ อบต. หรือ อบจ. จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นระบบ นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น ได้มีข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประดับจังหวัด โดยให้มีการพิจารณาหาข้อสรุปรูปแบบการดำเนินการ Sandbox ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการทำ Sandbox รวมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก.พ.ร. ก.พ. กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ เพื่อออกแบบการดำเนินการในพื้นที่ด้วย

ส่วนการปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ นั้น ด้านโครงสร้างการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควรให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครทั้งระบบ ด้านกฎหมาย ควรเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสาธารณสุขฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งทบทวนโครงสร้างการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรมีการจัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมจากทุกสังกัด และควรมีแผนที่ชัดเจนในการใช้งบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ และด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ควรติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น

เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่อง Home Isolation และ Community Isolation ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยว่า คุณภาพของการให้บริการคุ้มค่างบประมาณหรือไม่

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน มีกิจกรรม Big Rock ๓ กิจกรรม คือ ๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News ๒) การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ และ ๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนที่ ๑ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย อันพึงประสงค์ว่า การกำหนดโครงการซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อน (ระดับ ๓) ยังขาดความสอดคล้องกับแผนปฏิรูป (ระดับ ๒) จึงควรเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของความเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลของแผนขับเคลื่อน (ระดับ ๓) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ในการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และจากการติดตามการดำเนินการและการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock พบว่า หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะส่วนกลาง ดังนั้น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการจึงควรเร่งรัดสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในเบื้องต้นควรเร่งรัดทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล และการรายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ให้สามารถใช้งานได้โดยง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนที่ ๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock (๖๒ กิจกรรม) และรายการโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย นั้น เห็นว่า โครงการตามที่ปรากฏในรายงานมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบางเป้าหมายย่อยก็ไม่ปรากฏรายชื่อโครงการมารองรับ อีกทั้งโครงการที่ถูกบรรจุในแผนส่วนหนึ่ง มีลักษณะเป็นงานประจำซึ่งไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ และบางโครงการที่มีรายชื่อกำหนดไว้ในแผนยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจึงควรเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ส่วนข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock นั้น ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ แล้ว เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและรายงานให้วุฒิสภาได้รับทราบต่อไป รวมทั้งเห็นควรรายงานปัญหาอุปสรรคหรือผลจากการวิเคราะห์ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป นอกจากนี้เห็นว่า ภาพรวมการดำเนินการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศทั้ง ๓ กิจกรรม Big Rock มีการดำเนินการเป็นไปตามที่แผนกำหนด แต่บางโครงการยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงควรเร่งรัดจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติได้โดยเร็ว และในส่วนของความคืบหน้ากฎหมายปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ แก้ไขเกณฑ์อายุของเด็กที่กระทำความผิดทางอาญาแต่ไม่ต้องรับโทษ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๑๐ ปี เป็น ไม่เกิน ๑๒ ปี ส่วนกรณีของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ไม่พบข้อมูลการดำเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ควรกำหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำพาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างทันที่ และควรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี การสื่อสารดิจิทัล ๓ แนวทาง คือ พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาให้ประชาชนมีทักษะและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างทัดเทียม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนด้วย นอกจากนี้ ควรกำหนดแผนหรือนโยบายเชิงรุก เพื่อบูรณาการข้อมูลจากการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในภารกิจด้านอื่น พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการสื่อสารในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านการบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และควรเร่งรัดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการนำสังคมไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลไปในทางมิชอบ

ด้านสังคม

ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ ในส่วนของโครงการการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาการเลี้ยงเป็นแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ ในส่วนโครงการการผลักดันข้อเสนอการปรับกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กอช. ควรนำโครงการดังกล่าวไปผนวกกับการทำงานประจำของท้องถิ่นเพื่อต่อยอดด้านสวัสดิการสังคม และควรมีการจัดทำฐานข้อมูลและการกระจายตัวของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรกำหนดช่วงอายุที่มีความเหมาะสมในการได้รับบำนาญของแรงงานแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน เนื่องจากแรงงานแต่ละกลุ่มมีอัตราการตายเฉลี่ยที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลให้แรงงานเสียชีวิตก่อนได้รับบำนาญ ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดเก็บข้อมูลตำบลเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลตำบลควรใช้กระบวนการการวิจัยชุมชน (RECAP) เป็นตัวตั้ง

ควบคู่กับวิธีการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และควรขยายผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ สสส. ให้ครอบคลุมทุกตำบล ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรหาแนวทางให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้ง ๔ ระดับ เพื่อเป็นหุ้นส่วนสังคมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกชุมชนมีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล (วิสาหกิจ/กองทุน) เพื่อให้ชุมชนสามารถขอรับเงินอุดหนุนและระดมทรัพยากรที่จำเป็นได้จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งควรมีกระบวนการเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนนั้น การใช้สิทธิที่ดินเองมีในที่ดินรัฐเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นของรัฐ ควรสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังกับธนาคารและรัฐบาลควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจน และควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินได้ใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น การให้เช่า ทั้งนี้ ในกรณีประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินจากรัฐเพื่อใช้ประโยชน์หากบุคคลนั้นได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วควรคืนที่ดินให้แก่รัฐ เพื่อให้สิทธิบุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนั้น ควรมีระบบการประเมินความพิการใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับที่มีความบกพร่องขั้นรุนแรงและมีความต้องการหรือความจำเป็นที่จะต้องได้รับสวัสดิการเฉพาะความพิการ และระดับที่มีความจำเป็นต้องมีตัวเลขเป็นสถิติเพื่อการจัดทำนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนหรือการขึ้นทะเบียนคนพิการระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ประเด็นกองทุนคนพิการ รวมทั้งควรปรับปรุงระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ และแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเกี่ยวกับการขอมีบัตรคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งควรออกระเบียบต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและยั่งยืน โดยการพิจารณาติดตาม เร่งรัดและขยายผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลทางสังคมของชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับตำบล รวมทั้งควรพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของกลไกในระดับพื้นที่ผ่านการเชื่อมโยงกับกลไกคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการและควรรื้อกลไกคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนควรเสริมสร้างชุมชน/ตำบลเข้มแข็งให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ด้านพลังงาน

ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควรเร่งรัดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพื่อพิจารณาดำเนินงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป และควรเร่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ภายในปี ๒๕๖๕ และเร่งการจัดทำระเบียบกรรมการกำกับกิจการพลังงานฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยในด้านงบประมาณ ควรเร่งเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหรือแหล่งเงินงบประมาณอื่น ๆ สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ในด้านบุคลากร การดำเนินการในช่วงแรกควรจ้างบุคลากรภายนอก (Outsource) เพื่อมาติดตั้งระบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จากนั้นควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการดำเนินงานของการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติต่อไป ในด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของ “หน่วยงานของรัฐ” เพิ่มเติม และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานสำหรับการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้อย่างสมบูรณ์ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ควรเร่งรัดเสนอหลักการและแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร็ว และสำนักงบประมาณควรเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โดยพิจารณากำหนดเพิ่ม “หมวด” สำหรับค่าบริการจัดการพลังงานขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐสามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ พพ. ร่วมกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเริ่มดำเนินมาตรการ ESCO เป็นโครงการนำร่อง ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑๒ ปฏิรูปพลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี ควรนำทางเลือกในการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคขนส่ง

โดยการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพหรือพลังงานไฟฟ้า และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้การขนส่งที่เป็นการลดพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันการใช้การขนส่งสาธารณะ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเลือกติดตามโครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ โครงการที่ได้มีการติดตามอยู่เดิม จำนวน ๑๕ โครงการของจำนวน ๔ ประเด็นปฏิรูป และจำนวน ๑๕ โครงการของ ๕ กิจกรรมปฏิรูป พบแนวโน้มอาจจะเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๕ เนื่องจากเป้าหมายย่อยของกิจกรรมปฏิรูปที่ไม่มีโครงการ/การดำเนินการรองรับ โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมี ๒ เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ตัวชี้วัดคือ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions Index : CPI) และเป้าหมายที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตัวชี้วัดคือ ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินการยังห่างไกลค่าเป้าหมาย โดยเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานเดียวคงจะบรรลุผลได้ยากต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานเชิงรุกเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ได้แก่ ต้องลดอุปสรรคและพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน มีแผนงานปรับปรุงและยกระดับการให้บริการ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เปิดเผยกระบวนการงบประมาณตามหลักสากล เช่น สำนักงบประมาณต้องเปิดเผยการจัดทำงบประมาณ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ การนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า ๓ เดือน ก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณา พัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประชาชนโดยจัดทำเป็น ๒ ภาษา และต้องเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลและวิเคราะห์ได้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกเชื่อมโยงถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และวางระบบการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนน (CPI) โดยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นดำเนินการ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง จำนวน ๕ กิจกรรมปฏิรูป ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน เห็นว่าการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจำนวนบุคลากรและงบประมาณไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ เห็นว่าการดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนนั้น ควรได้รับความร่วมมือจากกระทรวง

มหาดไทยในการจัดกิจกรรมของภาคประชาชนเพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตด้วย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบ คຸ່ມครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย จัดทำกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบในหลักการแล้ว กิจกรรม ปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐกับจำนวนคดีทุจริตของหน่วยงานภาครัฐมีความไม่สอดคล้องกัน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ของสำนักงาน ป.ป.ช. ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่จะบรรลุปเป้าหมายและตัวชี้วัดของการปฏิรูป ประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ ขนาดใหญ่ เห็นว่า โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทำให้ หน่วยงานที่เสนอของบประมาณมีมาตรการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และ บูรณาการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความ โปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ แต่กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวยังไม่รวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายที่เกิดจาก กลุ่มการเมืองโดยตรง

ด้านการศึกษา

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติและเกิดปัญหาเด็กหลุดจากระบบ การศึกษา ควรเร่งจัดระบบให้การช่วยเหลือเด็ก ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะจัดสถานที่ปลอดภัยให้เด็กสามารถ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ปกติได้ มีการเยียวยาด้านจิตใจของเด็ก และต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ให้ เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งควรให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สำหรับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยการพัฒนาการศึกษา ให้สมวัย ในระดับปฐมวัยจะต้องมีการเตรียมการทั้งในด้านสุขภาพ โภชนาการ และการเตรียม ประสพการณ์การเรียนรู้ ในระดับอนุบาลต้องเน้นในเรื่องการสร้างทักษะ ความคิด และการควบคุม อารมณ์ ในระดับประถมศึกษาเน้นในเรื่องระเบียบวินัย ทศนคติ การพูดการเขียน และภาษา นอกจากนี้ ต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีความชัดเจน พัฒนาการเรียนการสอนทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาการศึกษาชั้น

พื้นฐาน ควรให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อทำหน้าที่แนะนำชี้แนะแนวทางให้ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และควรให้ความสำคัญกับครูแนะแนวโดยเฉพาะการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับโครงการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล มีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินงานตามแผนและยังไม่สำเร็จ จึงควรเร่งรัดดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมด้วย

สำหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่ ๑๒ การศึกษา กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยและนวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาทุกด้าน และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศไทยพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการลงทุนอย่างจริงจัง ทั้งที่ได้มีพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ การลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมเกิดผลอย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) มีงานวิจัยที่มีคุณภาพและปริมาณที่มากพอนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๒) มีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะ และคิดเป็น ทำเป็นอย่างมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนากำลังคนและผลงานทุกระดับ ๓) มีโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมี National Quality Infrastructure (NQI) แต่ที่ผ่านมาได้รับงบประมาณจากภาครัฐน้อยมาก (๐.๐๘ - ๐.๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของ GDP) ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดโครงสร้างบริหารจัดการให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งให้มีกฎหมายลำดับรองที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐควรลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ของ GDP ควบคู่กับการจูงใจให้เอกชนลงทุนด้านนี้เพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี สินเชื่อ และ BOI อีกทั้งควรส่งเสริมให้เกิดกลไกความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในส่วนกลาง สถาบัน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ควรให้มีระบบการติดตามและประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการติดตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบ IT เฉพาะเพื่อการนี้และให้เชื่อมโยงกับระบบ eMENSUR อีกทั้งหน่วยงานราชการทุกแห่งที่เป็นนิติบุคคลควรต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ทุก ๆ ปี และให้มีการประเมินผล Transparency Report Index กับ ป.ป.ช. เพื่อให้ทุกหน่วยงานเป็น Transparency Organization รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้มากขึ้น เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการใช้ระบบและกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกด้าน นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรม Big Rock ที่เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ประเทศไทยควรมีการกำหนดด้วยว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ คนไทยต้องมีทักษะใดบ้าง และต้องตระหนักผู้ร่วมกันว่า การเรียนรู้ทุกระดับนั้น ยังมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอีกด้วย

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ควรให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของกิจกรรมต้นแบบในเรื่องคุณธรรมในระดับชุมชนและท้องถิ่น และควรเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายและเน้นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งควรเร่งขับเคลื่อนกลไกระบบเครดิตสังคมในระดับพื้นที่ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ควรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน และควรบูรณาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรม รวมทั้งควรกำหนดมาตรการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ ในภาพรวมควรกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ และค่าตั้งต้น (Baseline) ให้ชัดเจน และควรจัดสรรงบประมาณรองรับโครงการในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศให้ครบถ้วน ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬารอกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬาอาชีพ ในเป้าหมายย่อยที่ ๑ ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น ควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษา เนื่องจากเจ้าหน้าที่พลศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกีฬาให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างถูกสุขลักษณะและหลักวิชาการ นอกจากนี้ ควรนำเสนอวิธีการออกกำลังกายในความปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เช่น การออกกำลังกายด้วยการใช้สื่อดิจิทัล ในเป้าหมายย่อยที่ ๓ การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนากีฬา ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในเป้าหมายย่อยที่ ๔ การปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบ ระเบียบดังกล่าว เพื่อหาแนวทางบูรณาการ การบริหารจัดการและการใช้งบประมาณร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตามการบริหารงบประมาณ

จากรายงานความคืบหน้าฯ พบว่า การรายงานยังขาดการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ชัดเจนครบถ้วน อาทิเช่น จำนวนโครงการ การจัดลำดับความสำคัญ ความชัดเจนของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือต่อเนื่องไปในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงการปรับแผนในการบริหารงบประมาณ โครงการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ไม่ใช้ งบประมาณ โครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และความคืบหน้าของโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนเป้าหมายย่อย ที่ยังไม่มีโครงการ/การดำเนินงาน รongรับทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ควรต้องมีการ ทารือเพื่อทบทวนแผนการดำเนินการ นอกจากนี้ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน สิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ ควรพิจารณาหาแนวทางรองรับหรือ กำกับติดตามหน่วยงานที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่าเป้าหมายกำหนด โดยเฉพาะที่ล่วงเลยวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ชัดเจน ในส่วนโครงการ/การดำเนินงาน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำเป็นจะต้องมีการ ทบทวนโครงการทั้งหมด โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรองรับ การจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงาน ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การใช้งบกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลโครงการ/ การดำเนินงาน รongรับกิจกรรม Big Rock การนำเข้าข้อมูลและการรายงานความคืบหน้า ณ สิ้นไตรมาส ๓/๒๕๖๔ ยังไม่ครบถ้วน ควรเร่งรัดประสานงานเชิงรุกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน ร่วมดำเนินการได้นำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSER พร้อมทั้งทำการประมวลผลและรายงาน ความก้าวหน้าโครงการ/การดำเนินงาน ภายใน ๑ เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

การเร่งรัดการตรากฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง ๒๖ คณะได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการเร่งรัดติดตามกฎหมายที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุงเพื่อการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งคณะกรรมการ ตสร. ได้ประมวลผลการคัดเลือกแล้ว เห็นควรให้มีการเร่งรัดและติดตามมากที่สุด จำนวน ๙ ฉบับ ได้แก่

๑. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.

๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวสารปลอม พ.ศ.

๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางประชาสังคม พ.ศ.

๕. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.

๖. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗. ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.

๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ.

๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่มีการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือออกไม่ครบถ้วน จึงควรเร่งรัดการออกอนุบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์กฎหมาย และควรมีการพิจารณายกเลิก แก้ไขกฎหมาย หรือกฎที่เป็นภาระต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งบางฉบับได้มีการดำเนินการแล้ว และในการรายงานผลการดำเนินการควรมีรายละเอียดว่ามีการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด นอกจากนี้ หน่วยงานควรจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมายและจัดทำคำแปลกฎหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ต่อมารองประธานคณะกรรมการ ตสร. (พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ) ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนคณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อรายงานดังกล่าว ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกอย่างกว้างขวางต่อแผนการปฏิรูปประเทศทั้งฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง (Big Rock) อันจะช่วยกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จตามกรอบเวลา

เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศต่อไป โดยคณะกรรมการธิการ ตสร. จะได้รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการอภิปรายทั้งหมด พร้อมทั้งสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายกำหนดนโยบาย ได้นำไปขับเคลื่อนและเร่งรัดไปยังหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้เห็นเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และจับต้องได้ในเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับขั้นตอนการพิจารณาโครงการ เพื่อให้ได้โครงการที่สำคัญแท้จริงและมีจำนวนที่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ ก่อนขออนุมัติคณะรัฐมนตรี

จากนั้นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายตนะชา พิษยนันท์) และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. (นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์) ได้กล่าวขอบคุณและชี้แจง สรุปได้ว่า ผลการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมปฏิรูปฉบับปรับปรุง (Big Rock) และจักได้มีการถ่ายทอดนโยบายตามลำดับชั้นความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการออกกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว รวมทั้งทุกประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้ความสำคัญกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและการคัดกรองที่มีจำนวนมาก โดยให้มีระบบคัดกรองกลางสำหรับเป็นศูนย์บริการเอกชนและประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดให้มีการสร้างรางรถไฟช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจระ นั้น ขอชี้แจงว่า ขณะนี้การดำเนินการสร้างทางรถไฟรางคู่ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ทางกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟได้มีการปรับปรุงรายงานการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจักได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ด้านการสาธารณสุข ให้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี ด้านสังคม ให้เร่งรัดการออกกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติเพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการลูกจ้างและนายจ้าง ให้เหมาะสม ด้านพลังงาน ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการพลังงานเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานและรองรับการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่ง ในเรื่องนี้ได้มีการจัดทำแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรในการจัดแผนการ

ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และเรื่องการปรับเปลี่ยนยานยนต์ไฟฟ้าจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ รวมถึงรถบัสโดยสารด้วย ด้านการศึกษาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเรื่องงบประมาณขอชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า โดยที่ในขณะนี้มีการจัดทำยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประสานกับสำนักงบประมาณให้มีการนำยุทธศาสตร์ชาติ โครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ และโครงการสำคัญที่อยู่ภายในแผนการปฏิรูปประเทศไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ และจะผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณต่อไปโดยเฉพาะโครงการที่มีความเร่งด่วนสูงสุดทุกด้าน ทั้งนี้ในการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามที่ระบุไว้ในแผนปรับปรุงทั้ง ๑๓ ด้าน และผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๔๕ ฉบับ เพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะปรับปรุงและพัฒนาระบบ eMENSUR เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยสะดวก สามารถติดตาม กำกับดูแลได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. มีการดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมช่องทางการทำงานและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับราชการโดยเฉพาะกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และมีการปรับปรุงการทำงานและมาตรการต่าง ๆ ที่มีผลทำให้ลดละเลิกระบบการอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ประชาชน ซึ่งสามารถดำเนินการไปแล้ว ๘๕ เปอร์เซ็นต์ สำหรับปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่องนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อยอดและมีการรายงานผลไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดำเนินการศึกษาโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายว่าจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด หรือจะต้องมีกฎหมายขึ้นบังคับใช้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรื่องการเร่งรัดการออกกฎหมายมีจำนวน ๔๕ ฉบับ และมีกฎหมายตามหมวด ๑๖ รวมถึงกฎหมายที่ต้องตราขึ้นตามนโยบายรัฐบาลรวม ๗๑ ฉบับ ซึ่งแม้จะมีการผลักดันไปแล้วหลายฉบับแต่ยังมีอีกหลายฉบับที่เป็นปัญหา เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยของผลประโยชน์ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป สำหรับกฎหมายจำนวน ๙ ฉบับตามที่สมาชิกได้กล่าวมานั้น สำนักงาน ป.ย.ป. จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วนต่อไป ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่มีการดำเนินการไปแล้ว เช่น กฎหมายอำนวยความสะดวกสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการ

พัฒนาปรับปรุงกฎหมายในประเด็นใดบ้าง ทั้งนี้ จักได้พยายามผลักดันให้สัมฤทธิ์ผลตามค่าเป้าหมาย และขอรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ไปเพื่อพิจารณาดำเนินการร่วมกับ ป.ย.ป. กระทั่งต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) พร้อมทั้งเห็นด้วยกับสรุปผลการวิเคราะห์รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติให้ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

- | | |
|---|---------|
| (๓) กระทู้ถาม | (ไม่มี) |
| (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว | (ไม่มี) |
| (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา | (ไม่มี) |
| (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ | (ไม่มี) |
| (๗) เรื่องอื่น ๆ | (ไม่มี) |

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา



สำนักการประชุม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา